



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๑๓

ศาลากลางจังหวัดนครพนม  
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๙๑๔  
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครองและกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครองและแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม จำนวน ๖ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ในห้วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมตามจังหวัดในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ๓,๙๐๐ บาท

จังหวัดนครพนมจึงแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและแผนดำเนินการฝึกอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสตามจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิดและให้นำหลักฐานการได้รับวัคซีนมาแสดงในวันรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมด้วยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณพล ต้อพล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐

ผู้ประสาน (นายมนัสชัย โคตรพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๙๔๙๘๖๔)



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 เม.ย. 2565

เวลา

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว๗๑๕

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมและแผนดำเนินการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม จำนวน ๖ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ในห้วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมตามจังหวัดในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ๓,๘๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและแผนดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสตามจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิดและให้นำหลักฐานการได้รับวัคซีนมาแสดงในวันรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น



กลุ่มงานวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โทร. ๐๒ ๕๑๖ ๔๒๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วัตถุประสงค์ทางการทางปกครอง  
การดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วัตถุประสงค์ทางการทางปกครอง

\*\*\*\*\*

ชื่อโครงการ/หลักสูตร	รุ่น	กำหนดการจัดฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	สถาบันการศึกษา	เจ้าหน้าที่ประสานงาน
<p>หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วัตถุประสงค์ทางการทางปกครอง การดำเนินการทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง</p> <p>จำนวน 200 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท/คน รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารเช้า อาหารเย็น ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางไป – กลับ</p> <p>หมายเหตุ จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และกำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง</p> <div style="text-align: center;">  <p>QR CODE ไฟล์หลักสูตร</p> </div>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>13 – 15 มิ.ย. 65</p> <p>15 – 17 มิ.ย. 65</p> <p>20 – 22 มิ.ย. 65</p> <p>22 – 24 มิ.ย. 65</p> <p>18 – 20 ก.ค. 65</p> <p>20 – 22 ก.ค. 65</p>	<p>โรงแรมณาลัย จ.อุดรธานี</p> <p>โรงแรมณาลัย จ.อุดรธานี</p> <p>โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี</p> <p>โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี</p> <p>โรงแรมเชียงใหม่เมอร์คิด จ.เชียงใหม่</p> <p>โรงแรมเชียงใหม่เมอร์คิด จ.เชียงใหม่</p>	<p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	<p>นายชนวีร์ มี่องศรี 097 262 2616</p> <p>นาย กฤตภัค พันธุ์แก้ว 083 256 5153</p> <p><b>สมัครอบรมได้ที</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>หรือ</p> <p><a href="http://www.lpdj.go.th">www.lpdj.go.th</a></p> <p><b>คลิกเลือกหัวข้อ</b></p> <p><b>สมัครอบรม</b></p> <p>แล้วเลือกหลักสูตรดังกล่าว</p>